

ทานแก่อานาประชาราษฎร ไม่เลือกหน้าผู้ใด
 วิชาโรคให้ทั่วกัน ผู้ที่ได้รับพระบรมราชานุญาต
 ให้ไปก่อนมีคดี จักการโรงพยาบาล คือ
 พระเจ้าโองยาเชอ กรมหมื่นศรีวิชัยสังคาศ
 พระเจ้าอินชยาเชอ กรมหมื่นเจ้าวงวรชานุภาพ
 พระองค์เจ้าศรีเสาวภาคย์
 พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
 พระองค์เจ้าสายสิตทิวงษ
 พระยาโชฎึกราชเศรษฐี
 ทลวสิทนิยาเวร
 ทอดเดอ มีเทอ อานเวน
 พระราชทานพระบรมราชานุญาต แก่ณวัน
 เดือน ๔ แรม ๑๕ ค่ำ ปีจอชุกค ๒๕๑๑
 ราช ๑๒๔๘ เป็นวันที่ ๑๗๑๖ ในรัชกาลปัจจุบันนี้
 ผู้ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วมี
 ประชมนกัน ในพระบรมมหาราชวัง จักการที่จะ
 ได้ จักการโรงพยาบาลนี้ ทดถึงปะนจะตั้งขึ้นใน
 ฝั่งตะวันตกด้านนี้ ที่วังกรมพระราชวังบวร
 สถานพิทักษ์ฝ่ายหลัง คือวงหลัง เพราะในที่นี้
 เวลาพักผ่อนเป็นทีกว้างว่างเปล่า แลเป็นที่คุม
 คัดไม่ผู้ใด ที่ใครพร้อมเขม แลตรวหนึ่งปวง
 สมนกจะปะนก็ข้อมกันความเรียบร้อย แลเป็นที่
 คุมสขของคระบวงใช้ได้ การที่จะจักทำนี้
 ยักผู้ใดลงมือถ้ากรังเรียบร้อยแล้ว การที่จะเย็กรับ
 ทุนใช้ใช้นั้น คงจะได้ เย็กรับกับแพศยานี้

ข่าวข้าหลวงเมืองเชียงใหม่

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาเพชรพิไชย
 ปรนข้าหลวงที่ พระยาพิไชยฉนวนฤทธิเป็น
 ปรนข้าหลวงที่ ๒ ขึ้นไปรับราชการอยู่ที่เมืองนคร

เชียงใหม่เมืองนครลำปางเมืองนครลำพูนเมืองน่าน
 เมืองแพร่ แดนพระยามนตรีสุริยวงษาข้าหลวง
 ซึ่งกลับลงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วนั้น
 ข้าหลวงใหม่ คงจะได้กราบบังคมทูลลาขึ้นไป
 รับราชการ ประจำอยู่ณเมืองนครเชียงใหม่
 ในเร็ว ๆ นี้

ประกาศนุ่งขาว

มีพระบรมราชโองการ มาวพระยัดพราสวัสดิงท
 นาท ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า เครื่องซึ่งแต่ง
 ตัวไว้ทุกข์ ไปช่วยในสงคราม ซึ่งใช้คนเป็นขรร
 เข็มอยู่ทุกวันนี้ มีหลายอย่างหลายชื่อ คือแต่ง
 ขาวล้วนอย่างหนึ่ง แต่งคำสวันแถมหัวขาวอย่าง
 หนึ่ง นุ่งผ้าขาวลายเสือขาวห่มขาวอย่างหนึ่ง
 นุ่งม่วงส้นน้ำเงิน เสือขาวห่มขาวอย่างหนึ่ง รวบ
 เป็น ๔ อย่างด้วยกัน แลในเครื่องแต่งตัวไว้
 ทุกขไปในการศพ ๔ อย่างนี้ ยังแบ่งแต่งขาวสวัน
 ขาวลายปนกันเป็นขาวสวัน ๒ วัน ขาวลายวัน ๑
 ข้าง ขาวสวันแก่เวลาชุกเวลาเผานอกนั้นขาวลาย
 ข้าง รวมแต่งตัวถึง ๖ ชุดนี้ เป็นการยากที่จะ
 ให้เข้าใจทั่วกันไซ้ไป เช่นที่ลำบากในการที่จะให้
 แต่งตัวถูกต้องอย่างถูกต้องนั้นไม่เว้นวาย ทรงพระราช
 คำวิเทศนาการเป็นดังนี้ แลโดยพระราชศุภไทย
 ทรงพระมหากรุณา จะไม่ให้เป็นที่ลำบาก เช่น
 กล่าวมานี้สืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
 ให้ตั้งแบบธรรมเนียมไว้ทุกขในกาลศพเช่นนี้ดังนี้
 คือให้ใช้เครื่องแต่งตัวไว้ทุกข์ แต่ขาวล้วนอย่าง
 หนึ่ง คำสวันห่มขาวอย่างหนึ่ง เป็นสองอย่าง
 เท่านั้น แลถ้าผู้ไว้ทุกข์เป็นญาติสนิท และมีอายุ
 อ่อนกว่าที่ ๕๐ ปีไม่ได้ไปญาติกันเลยแต่มีญาติ
 คัดคิดถึงว่า ภาจะตแคงความนิยมถืออย่างนี้ถึง

ให้แต่งตั้งข้าราชการเป็นชั้นสูงตามอย่างธรรมเนียม
บ้านเมือง ที่ใช้กันสืบมาแต่โบราณ ถ้าผู้ไว้
ทุกข์เป็นญาติสนิทแลมีอายุมากกว่าก็ ญาติ
ญาติห่างแลมีอายุอ่อนกว่าก็ ญาติที่ไม่ได้เป็นญาติ
กันโดยแท้มีบันทึกลับก็ถึงกว่า จะไว้ทุกข์ให้เช่น
ญาติสนิทก็ ให้แต่งตั้งข้าราชการชั้นนี้ ให้เป็น
ธรรมเนียมไว้ทุกข์ สำหรับงานศพอย่างแรกก่อน
นั้นเสีย ให้ใช้ธรรมเนียมแบบที่ดังใหม่นี้ ตั้งแต่
งานพระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า

มทมาลา กรมสมเดจพระเจ้าราชปรัชภักย์ทรงสืบไป
ประกาศมาณวันจันทร์ เดือนหก ชี สี่ค่ำ บ้าน
นอก กว. ๑๓๕๕ เป็นวันที่ ๖๗๕๐
ในรัชกาลปัตยุบันนี้
ตัวอย่างผู้ที่แต่งตั้งไว้ทุกข์ในการศพ ให้ดู
ตั้งตามประกาศฉบับนี้ให้ดูเหมาะสมในนี้ คือ
ตั้งเส้นการอบ ๓ ชั้น ให้แต่งคำทิวเส็ด คำช้ เกี่ยว
ให้แต่งขาว แลสาขานาณิดจากกำหนดนี้
แต่งตัวอย่างเทียว

